



ที่ ขร๐๐๑๕/๒๕๕๗

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย  
ถนนศูนย์ราชการ ขร ๕๗๑๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานีบริการน้ำมัน  
ประเภท ก (ปั้มหลอดแก้ว มือหมุน หรือตู้หยอดเหรียญ)

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร, นายกเทศมนตรีตำบล, นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งใน  
จังหวัดเชียงราย

ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมธุรกิจพลังงาน ได้กำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจและวิธีปฏิบัติงานให้แก่ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น โดยใน ข้อ (๒) กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการ  
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีการรับแจ้งประกอบกิจการของสถานีบริการน้ำมันประเภท ก  
(ปั้มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ) รวมอยู่ด้วย โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นไปนั้น

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ควบคุม  
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กรมธุรกิจพลังงานได้ถ่ายโอนให้ อบท.  
ไปแล้วนั้น มีความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ จึงขอแจ้งชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการออกใบรับแจ้ง  
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานีบริการน้ำมันประเภท ก (ปั้มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ)  
ดังนี้

๑. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องแจ้งประกอบ  
กิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (อบท.) ตามแบบ ธพ.ป.๑ ก่อนประกอบกิจการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ (อบท.) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานและสถานที่ประกอบกิจการ  
โดยให้เน้นเรื่อง สถานที่ตั้ง ที่อยู่เลขที่ตั้ง และเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน หรือเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน  
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรือหนังสือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้ง  
สถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

๓. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (อบท.) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเห็นว่าถูกต้องตามที่ระบุ  
ไว้ในแบบ ธพ.ป.๑ แล้ว ให้ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.ป.๒ ให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง ตามที่กฎกระทรวง  
กำหนด

/๔. เมื่อผู้...



